
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๗ 

วันท่ี ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.   

ณ  หIองประชุม ๓ ช้ัน ๒ สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมK    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ผูIมาประชุม  ณ  หIองประชุม ๓ ช้ัน ๒ สำนักงานคณะ 
๑. รองศาสตราจารย- ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล   คณบดี         ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย- ดร.สุธี วังเตือย   รองคณบดี         กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย- ดร.นิรมล อุตมอEาง   รองคณบดี        กรรมการ   
๔. รองศาสตราจารย- ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส  หัวหนLาสำนักวิชา                 กรรมการ  

อุตสาหกรรมเกษตร 
๕. อาจารย- ดร.ชิตาพัณณ- ใบง้ิว          รักษาการผูLอำนวยการ           กรรมการ 

ศูนย-นวัตกรรมอาหารและ 
บรรจุภัณฑ- 

๕. นางสาวปVยะนุช สวัสดี     เลขานุการคณะ         เลขานุการ 
 

ผูIไมKมาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. ผูLชEวยศาสตราจารย- ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ-สกุล รองคณบดี        กรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย- ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร-   รองคณบดี        กรรมการ 
 

ผูIเขIารKวมประชุม ณ  หIองประชุม ๓ ช้ัน ๒ สำนักงานคณะ 

๑. ผูLชEวยศาสตราจารย- ดร.สุพัฒน- พงษ-ไทย   ผูLชEวยคณบดี 
๒. อาจารย- ดร.ทับกฤช ขุมทรัพย-     อาจารย-ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร-และ 

เทคโนโลยีการอาหาร  
๓. ผูLชEวยศาสตราจารย- ดร. ม.ล.ญาศินี จักรพันธุ-  อาจารย-ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร สมุทรสาคร)   
๔. นางสาวอุไรวรรณ ศักยาภินันท-    หัวหนLางานบริหารท่ัวไป 
๖. นางสาวมุทิตา หยEางถาวร    หัวหนLางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศ 

สัมพันธ-  
๗. นางอังศุมารินทร- เจริญเกษ    หัวหนLางานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ 

การศึกษา 
๘. ดร.ภคภรณ- กEอเกิด    หัวหนLางานบริการการศึกษาและพัฒนา 

คุณภาพนักศึกษา 



  

  
  

 
๒ 

๘. นางสาวบรรณนิสา ทิพย-วิชัย    ผูLชEวยผูLจัดการฝeายอำนวยการและ 
ผูLเช่ียวชาญดLานความปลอดภัยอาหาร 
ศูนย-นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ- 

๙. นางปารวีย- บุญเพ่ิม     ผูLจัดการ ฝeายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ศูนย-นวัตกรรม 
                                                    อาหารและบรรจุภัณฑ- 

๑๐. นางสาวชลธิชา อุทัยศรีผดุงกุล   ผู LชEวยผู Lจัดการ ฝeายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ศูนย- 
                                                                         นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ- 
๑๑. นางนลินธิดา ชัยมงคล    นักทรัพยากรบุคคล งานบริหารท่ัวไป 
๑๒. นางสาวอนุชรีย- ปhญญาดา    นักการเงินและบัญชี งานการเงิน การคลังและพัสดุ 
 

ผูIเขIารKวมประชุมผKานทางระบบ Zoom meeting 

๑. ผูLชEวยศาสตราจารย- ดร.ภัทรานิษฐ- กล่ินมาลัย อาจารย-ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  
(คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมุทรสาคร)   

๒. นายณัฐพงค- คำกลม     นักบริหารงานการศึกษา งานบริการการศึกษาและ 
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา (คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

           สมุทรสาคร)   
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 

 

วาระท่ี ๑   เร่ืองแจIงท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ การรับรองมติของคณะกรรมการบริหารประจำคณะโดยการแจIงเวียน 
    ฝeายเลขานุการที่ประชุมแจLงใหLที่ประชุมทราบวEา ไดLมีการแจLงเวียนขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารประจำคณะ จำนวน ๒ เร่ือง ดังน้ี 
  ๑. การขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ เรื่อง การพิจารณารายช่ือ
ผูLแทนสEวนงานเพ่ือสรรหาตำแหนEงกรรมการอุทธรณ-และรLองทุกข- ตามหนังสือ ท่ี อว ๘๓๙๓ (๒๐.๑.๑)/๒๒๘ วันท่ี 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗    
  ๒. การขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ เรื่อง การรายงานผลการ
ประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน จำนวน ๔ ราย ตามหนังสือ ท่ี อว ๘๓๙๓ (๒๐.๑.๑)/๒๓๐ วันท่ี ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๗    
    ซ่ึงคณะกรรมการใหLความเห็นชอบ 
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 

        ท่ีประชุมรับทราบ 



  

  
  

 
๓ 

 

๑.๒ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯและผูIบริหารที่เกี่ยวขIอง  (ดูรายละเอียดใน

ระบบ e-meeting) อันไดIแกK 

 ๑.๒.๑   ผลการดำเนินงานดIานนโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพองคcกร 

   ๑. ผลการดำเนินการดLาน TQA   
     นางอังศุมารินทร- เจริญเกษ หัวหนLางานนโยบายและแผนฯ ไดLรายงานผลการ
ดำเนินการดLาน TQA อันประกอบดLวย การพัฒนาคุณภาพองค-กร จาก Feedback Report TQC ในสEวนของการ
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ หมวด ๒ กลยุทธ- หมวด ๓ ลูกคLา และการตรวจประเมินคุณภาพองค-กร (CMU-
EdPEx) ประจำปÑ พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาคุณภาพองค-กรจาก Feedback Report CMU-EdPEx รายละเอียด
ตามท่ีไดLแจLงในท่ีประชุมฯ 
 

มติ/ความคิดเห็นท่ีประชุม 
 

       ที ่ประชุมรับทราบ โดยประธานได4ให4ข4อเสนอแนะให4ดำเนินการปรับปรุงตามข4อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจ EdPEx ประจำปI พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยไมQต4องรอการแจ4งผลอยQางเปTนทางการจากผู 4ตรวจ  

ขอรายละเอียดสรุปภายในการประชุมคร้ังถัดไป 

 
 ๑.๒.๒ ผลการดำเนินงานดIานการบริหารจัดการองคcกรโดยรวม  การบริหารทรัพยากรบุคคล การ

บริหารการเงิน การคลังและทรัพยcสิน การจัดซ้ือจัดจIาง และการบริหารพัสดุ  และงานตรวจสอบภายใน   

   นางสาวอนุชรีย- ปhญญาดา นักการเงินและบัญชี งานการเงิน การคลังและพัสดุ ไดLรายงานผล
การดำเนินการดLานการบริหารจัดการองค-กรโดยรวม  การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารการเงิน การคลัง
และทรัพย-สิน การจัดซื้อจัดจLาง และการบริหารพัสดุ  และงานตรวจสอบภายใน   แทน รองคณบดี (รศ.ดร.พิสิฐ 
ศรีสุริยจันทร-)    รายละเอียดตามท่ีไดLแจLงในท่ีประชุมฯ 
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 

       ที่ประชุมรับทราบ และขอให4ทุกหนQวยงานในคณะ ติดตามเรQงรัดโครงการที่ดินสิ่งกQอสร4าง และกำหนด

กรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ\ที่ดินสิ่งกQอสร4างเพื่อให4เปTนไปตามแผนที่ได4วางไว4 นอกจากน้ี  

ได4ขอให4งานนโยบายและแผนฯ ชQวยติดตามการดำเนินการดังกลQาวด4วย  

  
 
 
 
 
 



  

  
  

 
๔ 

 ๑.๒.๓ ผลการดำเนินงานดIานบัณฑิตศึกษา และการจัดการหIองปฏิบัติการและบุคลากร  

  ผู LชEวยคณบดี (ผศ.ดร.สุพัฒน- พงษ-ไทย) ไดLรายงานผลการดำเนินงานดLานบัณฑิตศึกษา  
และการจัดการหLองปฏิบัติการและบุคลากร อันประกอบดLวย 

๑. จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
๒. ความกLาวหนLาทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
๒. เง่ือนไขกEอนการเสนอหัวขLอและโครงรEางฯ      
ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจLงใหLท่ีประชุมทราบ   
        

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม   
 ท่ีประชุมรับทราบ และมีข4อคิดเห็นและข4อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ประธานขอให4หากลไก และจัดทำระบบ สร4างสภาพแวดล4อมเพื่อกระตุ4นให4นักศึกษาสามารถ

สำเร็จการศึกษาได4ตามแผน  

๒. ขอให4งานบริการการศึกษาฯ ตรวจสอบกระบวนวิชาที ่ได4รับคะแนนประเมินในระดับพอใช4  

เพ่ือวิเคราะห\สาเหตุของปbญหาและหาแนวทางปรับปรุงแก4ไขตQอไป 

 
  ๑.๒.๔ ผลการดำเนินงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร (สมุทรสาคร)   

   ผศ.ดร. ม.ล.ญาศินี จักรพันธุ- ไดLรายงานผลการดำเนินงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
(สมุทรสาคร) อันประกอบดLวย  

๑. รายงานผลการใหLบริการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (สมุทรสาคร) ดLานการ
ใหLบร ิการเคร ื ่องม ือว ิทยาศาสตร - การตรวจว ิเคราะห-ทางหLองปฏิบ ัต ิการ  
การใหLบริการหLองประชุม หLองบรรยาย และอ่ืนๆ ดังน้ี 
๑.๑ สรุปรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร-และจำนวนการใชLงาน โดยมีเครื่องมือฯ ที่มี
ผูLใชLบริการมากที่สุด ๓ ลำดับ ไดLแกE เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชEวงยูวี-วิสิเบิ้ลชนิด
ลำแสงคูE ตูLอบลมรLอน และ เคร่ืองวิเคราะห-เน้ือสัมผัส  
๑.๒ ขLอมูลจำนวนโครงการและรายรับที่ใหLบริการ ยLอนหลัง ๕ ปÑ (พ.ศ. ๒๕๖๓-
๒๕๖๗) 
๑.๓ ขLอมูลจำนวนโครงการ ตามประเภทการใหLบริการ ยLอนหลัง ๕ ปÑ (พ.ศ. 
๒๕๖๓-๒๕๖๗) 
๑.๔ ขLอมูลรายรับ ตามประเภทการใหLบริการ ยLอนหลัง ๕ ปÑ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗) 
๑.๕ ผลการวิเคราะห- GAP ดLานการใหLบริการ 

๒. รายงานความกLาวหนLาการบันทึกขLอมูลเคร่ืองมือวิทยาศาสตร-บนระบบสารสนเทศ 
๓. รายงานความกLาวหนLา การยLายระบบสารสนเทศ 
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รายละเอียดตามท่ีไดLแจLงในท่ีประชุมฯ 
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 

       ที ่ประชุมรับทราบ ทั ้งน้ีมีข4อเสนอแนะให4จัดทำข4อมูลวิเคราะห\ลูกค4าของการให4บริการของคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร (สมุทรสาคร)      

 

 ๑.๓ รายงานผลการตรวจ Stage 1 audit report : ISO9001 : 2015 ของสำนักงานคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร  

  เลขานุการคณะ (น.ส.ปVยะนุช สวัสดี) ไดLรายงานใหLที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจ 
Stage 1 audit report : ISO9001 : 2015 ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร   ซึ่งไดLมีการตรวจผEานระบบ 
Zoom meeting เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามที่ไดLแจLงในที่ประชุม ซึ่งสำนักงานคณะ ในฐานะท่ี
เปñนหนEวยรับตรวจ มีขLอมูลที่เพียงพอสำหรับผูLตรวจ สำหรับการตรวจในขั้นตอนท่ี ๑ และเอกสารขLอมูลสำหรับ
การตรวจในขั้นตอนท่ี ๒ มีขLอมูลและเอกสารเพียงพอแลLว    โดยผูLตรวจจะเดินทางมาตรวจติดตามฯ ในวันที่ ๑๑-
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ น้ี ตEอไป        

 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 

       ที่ประชุมรับทราบ  ทั้งนี้ ประธานได4ให4ข4อเสนอแนะวQาควรให4มีการ Internal audit  อยQางน4อยปIละ ๒ 

ครั้ง และขอให4พิจารณาการจัดทำเอกสารคูQมือฯ เพิ่มเติม ขอนำหัวเรื่องที่จะจัดทำเพิ่มเติมมาเสนอในทีประชุมคร้ัง

ถัดไป 

 

วาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ   
ฝeายเลขานุการที ่ประชุมแจLงใหLที ่ประชุมทราบวEาไดLมีการแจLงเวียนรับรองรายงานการประชุมคณะ 

กรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๗  ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๗   โดยฝeาย
เลขานุการที่ประชุมฯ ขอแกLไขเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการงดการเรียนการสอนในวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ 
ในรายงานฯ หนLา ๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ  จากน้ัน รับรองรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 



  

  
  

 
๖ 

วาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 

 ๓.๑  การจัดทำขIอมูลเชิงวิเคราะหcเกี่ยวกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยที่มีขIอตกลงความรKวมมือกับคณะ

และรายช่ืออาจารยcท่ีมีความรKวมมือ    

  รองคณบดี (รศ.ดร.นิรมล อุตมอEาง) ไดLแจLงใหLที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสรุปการประชุมหารือแนว
ทางการจัดทำฐานขLอมูล MOU แบบ Analytic ซึ ่งเปñนการดำเนินการรEวมกันระหวEางหนEวยวิเทศสัมพันธ- 
และหนEวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ดังมีรายละเอียดตามท่ีแจLงใหLท่ีประชุมทราบ  
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ และให4ความเห็นชอบตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอให4เพิ่มเติมข4อมูลของ MOU ในระดับ

มหาวิทยาลัยที่คณะมีกิจกรรมความรQวมมือด4วย และวิเคราะห\ถึงจุดแข็ง และ pain point ของแตQละที่เพื่อหา

โอกาสในการสร4างความรQวมมือท่ีชัดเจน 

 
 

 ๓.๒ แผนแมKบทการใชIพ้ืนท่ี และการรวมศูนยcของเคร่ืองมือหIองปฏิบัติการ  

  ผูLชEวยคณบดี (ผศ.ดร.สุพัฒน- พงษ-ไทย) ไดLแจLงใหLที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแผนแมEบทการใชLพื้นท่ี 
และการรวมศูนย-ของเครื่องมือหLองปฏิบัติการ  อันประกอบดLวย รายการเครื่องมือชั้นสูง หมายเลขหLองที่ติดต้ัง
ครุภัณฑ- และผูLรับผิดชอบ รายละเอียดตามท่ีไดLแจLงในท่ีประชุมฯ   
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ โดยขอให4พิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ\อื่นๆ ที่ใช4งานรQวมกับเครื่องมือชั้นสูง ซ่ึง

ควรจะต4องมีการระบุให4ชัดเจนและติดตั้งพร4อมกันทั้งชุด นอกจากนี้ ที่ประชุมเสนอแนะให4จัดทำคำขออัตรากำลัง

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนQง นักวิทยาศาสตร\ ๒ อัตรา เพื ่อมาควบคุมการใช4งานเครื ่องมือ และให4ศูนย\

นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ\ ขอตำแหนQง วิศวกร เพิ่มเติม เพื่อมาดูแลเครื ่องมือชั ้นสูงที ่ติดตั ้งที ่อาคาร 

BIOPOLIS ตQอไป 

 

วาระท่ี ๔ เร่ืองเพ่ือพิจารณา   
๔.๑ การดำเนินงานดIานนโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพองคcกร 

 หัวหนLางานนโยบายและแผนฯ (นางอังศุมารินทร- เจริญเกษ) ไดLรายงานใหLที่ประชุมทราบและ
พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินงานดLานนโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพองค-กร  อันประกอบดLวย ตัวชี้วัดแผน 
กลยุทธ-และแผนปฏิบัติการ ประจำปÑงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามท่ีไดLแจLงในท่ีประชุมฯ   
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ได4มีข4อเสนอแนะวQาควรมีการพิจารณาปรับคQาเปxาหมายของตัวชี้วัด ซึ่งประธานได4

มอบหมายให4งานนโยบายและแผนฯ นัดประชุมหารือในเร่ืองดังกลQาวอีกคร้ังตQอไป   

 



  

  
  

 
๗ 

 ๔.๒ ปyายช่ือหIองปฏิบัติการ  
   ผูLชEวยคณบดี (ผศ.ดร.สุพัฒน- พงษ-ไทย) ไดLเสนอใหLที่ประชุมพิจารณาปôายชื่อหLองปฏิบัติการ  

ของแตEละอาคาร รายละเอียดตามท่ีไดLแจLงในท่ีประชุมฯ   
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม   

 ท่ีประชุมพิจารณาแล4ว มีข4อคิดเห็นและข4อเสนอแนะดังน้ี 

 ๑. ปxายช่ือห4องปฏิบัติการ อาคาร ๒ ควรตัดโลโก4 PKT ออก 

 ๒. ขอให4ตรวจสอบตัวสะกดให4ถูกต4อง  

 

 ๔.๓ การขอจัดสรรนักวิทยาศาสตรc จำนวน ๒ อัตรา (ผศ.ดร.สุพัฒนc พงษcไทย)    
 ผ ู Lช Eวยคณบดี (ผศ.ดร.ส ุพ ัฒน- พงษ-ไทย) ได LเสนอใหLท ี ่ประชุมพิจารณาการขอจัดสรร

นักวิทยาศาสตร- จำนวน ๒ อัตรา  รายละเอียดตามท่ีไดLแจLงในท่ีประชุมฯ   
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม   

 ท่ีประชุมพิจารณาแล4ว ให4ความเห็นชอบ   

 

๔.๔ งบประมาณเดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือนิเทศนักศึกษาท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษา   

 หัวหนLาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (รศ.ดร.ทนงศักด์ิ ไชยาโส) ไดLเสนอใหLที่ประชุมพิจารณา
งบประมาณเดินทางไปปฏิบัติงานเพื ่อนิเทศนักศึกษาที ่ปฏิบัติสหกิจศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
รายละเอียดตามท่ีไดLแจLงในท่ีประชุมฯ     

 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม   

      ท่ีประชุมรับทราบ โดยประธานจะหารือเร่ืองดังกลQาวกับหัวหน4าสำนักวิชาฯ ตQอไป 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืนๆ  (ถIามี) 

  ๕.๑ สรุปประเด็นหารือในกิจกรรม Retreat วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ บัฟฟาโลไอสcแลนดc  

รีสอรcท อ.หางดง จ.เชียงใหมK   

  ประธานไดLแจLงใหLที ่ประชุมทราบเกี ่ยวกับสรุปประเด็นหารือในกิจกรรม Retreat วันท่ี ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ บัฟฟาโลไอส-แลนด- รีสอร-ท อ.หางดง จ.เชียงใหมE  ในสEวนของกลุEมผูLบริหาร และจากน้ัน 
หัวหนLางานนโยบายและแผนฯ (นางอังศุมารินทร- เจริญเกษ) ไดLแจLงใหLที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสรุปประเด็นหารือฯ 
ในสEวนของกลุEมเจLาหนLาท่ีสายสนับสนุน สรุปพอสังเขปไดLดังน้ี 
 
 



  

  
  

 
๘ 

๑. งานอาคารสถานท่ี ใหLงานบริหารทั่วไป เสนอผEาน ผูLชEวยคณบดี (รศ.ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุล- 
              วงศ-)  

๒. ผูLชEวยคณบดี (ผศ.ดร.สุพัฒน- พงษ-ไทย) อนุมัติวันลา และงบประมาณ ของนักวิทยาศาสตร-   
๓. ยกเลิกคณะกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรฯ เพ่ือเปñนการลดข้ันตอนงาน 

   ๔. ขอใหL ผศ.ดร.ภัทรานิษฐ- กล่ินมาลัย กล่ันกรองงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (สมุทรสาคร) 
รายละเอียดตามท่ีไดLแจLงในท่ีประชุมฯ   
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ โดยมีข4อเสนอแนะ/ข4อคิดเห็นในสQวนของสรุปประเด็นหารือฯ ในสQวนของกลุQมเจ4าหน4าท่ี

สายสนับสนุน ดังน้ี  

๑. ขอให4สำนักวิชาฯ และหนQวยทรัพยากรบุคคล รQวมกันดำเนินการเก่ียวกับระบบการฝ~กอบรม 

    ผู4ประสานงานสาขาวิชา เพ่ือให4มีการปฏิบัติงานท่ีเปTนไปในแนวทางเดียวกัน 

  ๒. ให4ศูนย\นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ\ยกเว4นการชำระคQาบริการใช4เคร่ืองมือ การใช4 

    ห4องปฏิบัติการ และสถานท่ีอ่ืนๆ ของคณะ  แตQยังต4องชำระคQาบริการในการตรวจวิเคราะห\  

   ๓. การติดตQองานท่ีโรงงานต4นแบบของศูนย\นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ\ ให4ติดตQอผQาน 

    นายอนุพันธ\ ปbญญาทอง และ นายพงศ\พัฒน\ คำดี 

๔. ขอให4ศูนย\นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ\ ขออนุมัติบุคลากรของสำนักวิชาฯ เพ่ือเปTน 

    วิทยากรผQานทางระบบ E document    

 

 ๕.๒  แนวทางการเชKา/ซ้ือตูIจำหนKายสินคIาอัตโนมัติ  

อ.ดร.ทับกฤช ขุมทรัพย- ไดLเสนอใหLที ่ประชุมพิจารณาแนวทางการเชEา/ซื ้อตู LจำหนEายสินคLา
อัตโนมัติ รายละเอียดตามท่ีไดLแจLงในท่ีประชุมฯ   

 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแล4ว มีมติให4ประสานงานให4ตู4 7-11 มาเชQาพ้ืนท่ีภายในคณะ รวมท้ังให4ติดตQอบริษัท SUN 

Vending ที่มีบริการวางตู4จำหนQายอาหารอัตโนมัติโดยอาจดำเนินการในลักษณะข4อตกลงความรQวมมือ โดยขอให4

พิจารณาตรวจสอบ/จัดทำรQาง MOU ตQอไป   

 

 

 

 

 

 



  

  
  

 
๙ 

ปÄดประชุม เวลา ๑๖.๕๐ น. 

 

 
 

 
 

(นางสาวปÄยะนุช สวัสดี) 

  เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ 

ผูIจัดทำรายงานการประชุมฯ 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ 

 

 

 

 

         (รองศาสตราจารยc ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล) 

   คณบดี 

  ผูIตรวจรายงานการประชุมฯ 

                ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๗ 

 

 

  

      
 

  


